

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่มา				ตัวชี้วัด (KPI)	ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
				2561 (บาท)	2562 (บาท)	2563 (บาท)	2564 (บาท)			
114	โครงการเข้าร่วมกิจกรรม องค์การวิชาชีพนักเรียน ในอนาคคแห่งประเทศไทย โรงเรียนเทศบาลบูรพาอุบล	- เพื่อให้กรรมการองค์การ วิชาชีพนักเรียนในอนาคคแห่ง ประเทศไทย เข้าร่วมประชุม องค์การวิชาชีพระดับภาคและ ระดับประเทศ	- คณะกรรมการระดับอาชีวศึกษาที่โรงเรียน แต่งตั้งขึ้น ตามที่สำนักคณะกรรมการการ อาชีวศึกษากำหนดได้เข้าร่วมประชุมองค์การ วิชาชีพฯ ในระดับภาคและระดับประเทศ จำนวน 10 คน	70,000 (งบเทศบาล)	70,000 (งบเทศบาล)	70,000 (งบเทศบาล)	70,000 (งบเทศบาล)	- คณะกรรมการ องค์การวิชาชีพฯ ได้รับประสบการณ์ เพิ่มขึ้น	- คณะกรรมการองค์การวิชาชีพฯ ได้เข้าร่วมประชุมและมีประสบ การณ์ในวงการอาชีพกับสำนักงาน คณะกรรมการอาชีวศึกษา	- โรงเรียนเทศบาล บูรพาอุบล
115	โครงการส่งเสริมการจัด การเรียนการสอนด้วย Stem โรงเรียนเทศบาล บูรพาอุบล	- เพื่อให้นักเรียนได้พัฒนาการ คิดด้วยกิจกรรม Stem ให้เกิด ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน และ สร้างทักษะการเรียนรู้ โดยรู้จัก สังเกต รู้จักตั้งคำถาม รู้จักคิด ลงมือปฏิบัติ เพื่อหาคำตอบและ แก้ปัญหา	- จัดอบรมพัฒนาการคิดด้วยกิจกรรม Stem สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา ปีที่ 3 โรงเรียนเทศบาลบูรพาอุบล จำนวน 180 คน	50,000 (งบเทศบาล)	50,000 (งบเทศบาล)	50,000 (งบเทศบาล)	50,000 (งบเทศบาล)	- นักเรียนมีผล สัมฤทธิ์ทางการ เรียนสูงขึ้น ร้อยละ 80	- นักเรียนได้พัฒนาการคิดด้วย กิจกรรม Stem ให้เกิดผลสัมฤทธิ์ ทางการเรียน และเกิดทักษะการ เรียนรู้ โดยรู้จักสังเกต รู้จักตั้ง คำถาม รู้จักคิด ลงมือปฏิบัติ เพื่อหาคำตอบและแก้ปัญหา	- โรงเรียนเทศบาล บูรพาอุบล
116	โครงการจัดกิจกรรม ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ โรงเรียนเทศบาลบูรพาอุบล	- เพื่อให้โรงเรียนสามารถ บริหารจัดการเวลาเรียน และจัด กิจกรรมลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ ได้อย่างเหมาะสม ทั้งด้าน วิชาการ ด้านปฏิบัติ นักเรียนได้ รับการพัฒนาเต็มตามศักยภาพ ตามความสนใจและถนัดของ แต่ละบุคคล	- สำหรับเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดหาวัสดุอุปกรณ์ ที่ใช้ในการจัดกิจกรรมลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ ให้แก่ นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาและระดับ ชั้นมัธยมศึกษา	80,000 (งบเทศบาล)	-	-	-	- มีวัสดุอุปกรณ์ ในการจัดกิจกรรม ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ให้แก่ นักเรียนประถมศึกษา และระดับมัธยมศึกษา	- โรงเรียนสามารถบริหารจัดการ เวลาเรียน และจัดกิจกรรม ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ ได้อย่างเหมาะสม ทั้งด้าน วิชาการ ด้านปฏิบัติ นักเรียนได้ รับการพัฒนาเต็มตามศักยภาพ ตามความสนใจและถนัดของ แต่ละบุคคล	- โรงเรียนเทศบาล บูรพาอุบล